

TRT ประเดิม AEC บุกพม่า กวาดรายได้แล้ว กว่า 300 ล้านบาท



TRT หรือ ทรไทย โซลาร์ศึกษภาพ บุกตลาด AEC ประเดิมงานแรกที่พม่า กวาดรายได้แล้วกว่า 300 ล้านบาท ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย (Distribution) และ Power ขนาด 150 เมกกะวัตต์ และงานเหล็กสำเร็จรูป ของบริษัทในเครือ พร้อมต้อนรับซีเกมส์ครั้งที่ เนปิดอ เมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศพม่า ผู้บริหารมั่นใจปีหน้า TRT สดใสแน่ คาดโตกว่า 20-25 % หลังตุน Backlog ณ สิ้นปี 55 แล้วกว่า 1,300 ล้านบาท

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้ผลิต จำหน่ายและซ่อมบำรุง หม้อแปลงไฟฟ้าทุกขนาดของคนไทยเพียงแห่งเดียว เปิดเผยว่า ในช่วงสิ้นปี 2555 บริษัทมีข่าวดีเรื่องการเข้าไปประมูลงานในประเทศพม่าที่กำลังมีการเปิดประเทศ และกำลังขยายการเติบโตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27 ซึ่งมีการกำหนดจัดขึ้นที่เมือง “เนปิดอ” เมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศพม่าในปี 2556 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เข้าไปประมูลงานการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย (Distribution Transformer) มูลค่า 100 ล้านบาท และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer) ขนาด 150 เมกกะวัตต์ มูลค่า 100 ล้านบาท และผลิต “ตู้คอนเทนเนอร์ น็อคดาวน” สำหรับเป็นที่พักนักกีฬา จำนวน 200 ยูนิต ยูนิตละ 6 ตัน รวม 1,200 ตัน มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท โดยบริษัท แอล ดี เอส จำกัด บริษัทลูกซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตตัวถังหม้อแปลงขนาดใหญ่ และงานผลิตเหล็กคุณภาพสูงเป็นผู้ดูแลงาน รวมมูลค่างานทั้งสิ้นกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีโอกาสได้รับงานค่อนข้างแน่นอนแล้ว

“ในการเข้าไปเปิดตลาดในประเทศพม่าในครั้งนี้ ถือเป็นฤกษ์ดีสำหรับบริษัทฯ เป็นอย่างมาก โดยยังมีอีกหลายช่องทางในการเข้าไปทำตลาด และคาดว่าในขั้นต้นจะมีผลกำไรที่ดี ซึ่งเป็นไปตามแผนของบริษัทฯ ที่จะมีการปรับหาตลาดใหม่ที่มี Margin สูงขึ้น ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยจะเน้นไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่าง พม่า, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย และอินโดนีเซีย” นายสัมพันธ์กล่าว

นายสัมพันธ์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับผลประกอบการในปี 2555 นี้ คาดว่าจะใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ปรับลดลงแล้ว

และในปี 2556 ที่จะมาถึง บริษัทฯ คาดว่าจะเป็นปีที่บริษัทฯ จะมีอัตราการเติบโตที่ดีคือประมาณ 20 – 25 % และบริษัทฯ ยังคงมุ่งตลาดในการผลิตหม้อแปลงให้กับโปรเจ็คโซลาฟาร์มอีกหลายแห่ง ซึ่งถือได้ว่าขณะนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ครองตลาดนี้กว่า 70 – 80 % และในกลุ่มของผู้ผลิตไฟฟ้า พลังงานทดแทนประเภทอื่น ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดนี้กว่า 40 – 50 % โดยถ้ารวม 2 กลุ่มนี้แล้ว บริษัทฯ จะมีส่วนแบ่งการตลาดกว่า 50 – 60 %

สำหรับบริษัทลูกของกริไทย คือ **กริไทย อี แอนด์ เอส** ที่ทำธุรกิจรถกระเช้าบันไดไฮดรอลิขนาดใหญ่ในระบบไฟฟ้า และ **บริษัท แอล ดี เอส จำกัด** เป็นบริษัทผู้ผลิตตัวถังหม้อแปลงขนาดใหญ่ และงานผลิตเหล็กคุณภาพสูง คาดว่าในปีหน้าจะมีอัตราการเติบโตกว่า 20 % ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำรายได้ประมาณ 200 ล้านบาทและ 300 ล้านบาทตามลำดับ

“โดยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ บริษัทฯ มีแผนในการเข้าไปประมูลงานต่างๆ ด้วยวงเงินกว่า 3,600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการไฟฟ้านครหลวง 100 ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1,500 บาท การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 200 ล้านบาท เอกชนภายในประเทศ 900 ล้านบาท ตลาดส่งออก 500 ล้านบาท และอื่น ๆ อีก 400 ล้านบาท คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถชนะการประมูลได้มากกว่า 20 – 25 % และขณะนี้บริษัทฯ มียอด Backlog แล้วกว่า 1,300 ล้านบาท” นายสัมพันธ์ กล่าวสรุปในตอนท้าย